
 

138. löggjafarþing 2009–2010.
Þskj. 276  —  241. mál.

Fyrirspurn
til mennta- og menningarmálaráðherra um aðgangseyri að Listasafni Íslands.

Frá Þorgerði K. Gunnarsdóttur.

Verður að nýju tekinn upp aðgangseyrir að Listasafni Íslands í ljósi breyttra aðstæðna?


